



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ หมู่ที่ ๘
ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์กำหนด

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนบาทถ้วน-) ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพัน ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการ ถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้อง ค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งเป็นสัญญาจ้างเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์เชื่อถือ

/ กำหนด ...

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้าง ให้ผู้เสนอราคาไปดูสถานที่ด้วยตนเองโดยให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาที่งานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบไม่ได้

กำหนดยื่นของsobราคา ระหว่างวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ยกเว้นในวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๗ กำหนดให้ยื่นของ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก (หลังที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. **เพียงวันเดียว**

กำหนดเปิดซองsobราคา ในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก (หลังที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารsobราคา ในราคาชุดละ ๗๐๐- บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.wadchan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๓๓-๕๐๐๑ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๗



(นายปรีดา ภูศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์